


รายงานการประชุมหัวหน้าด่านป่าไม้ ครั้งท่ี 1/2566 

เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานด่านป่าไม้ 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting 
----------------------------------------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

1.  นายสุทธิรัตน์  จันทร์เจรญิ  ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้         ประธาน 
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 

2.  นายกฤตย์โรจน์  เฉลิมเกียรติ  ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้ 
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 

3.  นายเมทนี  สีมันตร    หัวหน้าฝ่ายด่านป่าไม้ ส่วนรับรองการป่าไม้  
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 

4.  นายนภดล สอนศรี   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนรับรองการป่าไม้  
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 

5.  นายภาณุพงศ์  แก้วบรรจง  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนรับรองการป่าไม้ 
     สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  

6.  นายประพันธ์พงษ์  คงศรีรอด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

7.  นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8.  นายสาริษฐ์  จันทว ี   บริษัท อินเทอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 

9.  นายเกรียงไกร  อัศวรัตน์  บริษัท อินเทอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 

10.  นายกฤตเมธ  สัมผัสชัยมงคล  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาบางเขน 

11.  นายศักร  แสนสุริยวงศ์  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาลาดกระบัง 

12.  นางสาวมาลี  อินทโชต ิ  เจ้าหน้าที่ธุรการ ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาคลองเตย 

13.  นางรุจิรา  อักษรศิริ   เจ้าหน้าที่ธุรการ ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาบางเขน 

 
ผู้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

1.  นายวิสิทธิช์ัย  เขตสกุล  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาคลองเตย 
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2.  นายนรวชิญ์  ดำรงธวัช  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาบางโพ 

3.  นายสุทธิชัย  สุทธิวงษ์    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้นครพนม 

4.  นายคมศักดิ์  ขันธ์ละ   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้ท่าลี่ 

5.  นายวิมล  ฦาชา    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้บึงกาฬ 

6.  นายสมเกียรติ  สุทธิชล  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร 

7.  นายณัฐพล  อ๋องสมหวัง  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้ระนอง 

8.  นายศราวุฒิ  รัตนโรจนากุล   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้หนองคาย-เวียงจันทน์ 

9.  นายพิษณุ  ขวัญเมือง    นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าด่านป่าไม้สิงห์บุรี 

10.  นายจีระวัฒน์  ยูงมณีรัตน์   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้กาญจนบุรี 

11.  นายสมเกียรติ  สุขเสถียรวงศ์  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าด่านป่าไม้แหลมฉบัง 

12.  นายววิัฒน์  หนูอินทร์   เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าด่านป่าไม้สุไหงโก-ลก 

13.  นายณรณชัย  ชูสวุรรณ   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ 

14.  นายพรเลิศ  บัณฑิตเลิศรักษ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้อัมพวา 

15.  นายชนะ  กี่สุ้น   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้ช่องเม็ก 

16.  นายพรเทพ  ตันสกุล  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าด่านป่าไม้วังน้อย 

17.  นายสหภูมิ  สง่าศรี   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้เด่นชัย 

18.  นายอาคม  คำสุพรม  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้เชียงราย 

19.  นายธนพงษ์  เสงี่ยมศักดิ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้บ้านไผ่ 

20.  นายธัณยภาคย์  ริมฝาย  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้ตาก    

21.  นายอภิสิทธิ์  เลิศการค้าสุข  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านป่าไม้สมุทรปราการ 

22.  นายสุวฒัน์ ฟองแก้ว   เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าด่านป่าไม้จะนะ 

23.  นายสิริพงษ์  ตระการไทย  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาลาดกระบัง   

24.  นายโชคชัย  หิรัญนา  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาลาดกระบัง   

25.  นายนววิช  บุญญานุกูล  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาคลองเตย 

26.  นายรุ่ง  คำโถ   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ด่านป่าไม้สิงห์บุรี  
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เริ่มประชุม เวลา 10.15 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

 นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อธิบดีกรมป่าไม้ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานของด่านป่าไม้         
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นงานบริการประชาชน จะต้องปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ ถูกต้องตามข้อกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยความเป็นมิตรกับผู้มาใช้บริการ รวดเร็ว และโปร่งใส 

 การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 7  
ให้ทางด่านป่าไม้ศึกษาทำความเข้าใจให้ดี ซึ ่งในการประชุมคณะทำงานเพื ่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ        
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566 แจ้งว่า กรมป่าไม้มีนโยบาย
จะต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการขออนุญาตทุกกระบวนงานเป็นหลัก วิธีการทางการยื่นแบบปกติเป็นลำดับรอง 
โดยรายละเอียดจะอยู่ในวาระท่ี 3.3 

 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ของแต่ละด่าน ซึ่งได้แจ้งให้ทางสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้มาแล้ว     
ให้ทางด่านป่าไม้แต่ละด่านจัดเรียงพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้ง่าย 

 การจัดเตรียมข้อมูลการปฏิบัติราชการ การทำข้อมูลขั้นเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ ในรอบวันที่ 1 เมษายน 2566 นี้ ให้ด่านป่าไม้จัดเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้า เมื่อมีหนังสือแจ้ง
มาถึงจะได้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และให้ฝ่ายบริหารทั่วไปติดตามการดำเนินงาน 

 การจัดทำบอร์ดไม้ตัวอย่างของแต่ละด่านป่าไม้ ด่านใดที่จัดทำแล้วให้รายงานเข้ามาใหม่ ส่วนด่านที่  
ยังไม่ได้จัดทำ หากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานเข้ามาด้วย และขอความร่วมมือให้ด่านป่าไม้สุไหงโก-ลก     
ด่านป่าไม้หนองคาย-เวียงจันทน์ หรือด่านป่าไม้แหลมฉบัง ช่วยส่งไม้ตัวอย่างมายังสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
หรือส่วนรับรองการป่าไม้ เพื่อให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ซึ่งประสานงานมา นำไปจัดทำไม้ตัวอย่าง 
โดยเฉพาะด่านป่าไม้แหลมฉบังที่มีชนิดพันธุ์ไม้แปลกๆ เช่น ไม้จากแอฟริกา ส่งมาชนิดละ 3 – 5 ชิ้น ขนาดไม้
ประมาณ ยาว 4 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว หนา 1 นิ้ว หากเป็นไมช้ิ้นใหญใ่ห้นำมาตัดภายหลังก็ได้  

 อธิบดีกรมป่าไม้ได้แจ้งในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ให้หน่วยงานในพื้นท่ี จัดทำบอร์ดผู้บริหารของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ด่านป่าไม้ทุกด่านจัดทำบอร์ดผู้บริหารให้เรียบร้อย 
ตั้งแต่รัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี และเลขานุการรัฐมนตรี 

 เมื่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.) เชิญให้เข้าร่วมการประชุม ขอให้ด่านป่าไม้เข้าร่วมประชุมกับ 
สจป. ด้วย เพ่ือให้รับทราบข้อมูลข่าวสารงานป่าไม้ ทันสถานการณ์ตามสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อทุกชนิด โดย
ขอให้รายงานเบื้องต้นมาที่ส่วนรับรองการป่าไม้หรือสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในกลุ่ม LINE ก็ได้ เช่น การจับไม้ 
มีการดำเนินการคืบหน้าไปถึงกระบวนการใด เพ่ือให้สามารถรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ทราบในเบื้องต้นได ้

 การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ซึ่งจะอยู่ในวาระที่ 3.2 เนื่องจากต้องมีการรายงาน 
การเบิกใบสำคัญล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ขอให้ช่วยติดตามดำเนินการให้
รวดเร็วขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพ่ือทราบ  

2.1 การยกเลิกค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที ่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความ           
ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 

นายเมทนี สีมันตร หัวหน้าฝ่ายด่านป่าไม้ ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ แจ้งว่า   
การยกเลิกค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๕๘๔ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม เคยแจ้งเวียนให้ทราบแล้ว และกำชับว่าจะมีผลให้ใช้บัง คับ   
เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2566)      
โดยพ้นกำหนดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ดังนั้นจึงมีผลบังคับใช้ วันที่ 2 มีนาคม 2566  ซึ่งมีการยกเลิก
ทั้งหมด 11 รายการ โดยที่เก่ียวข้องกับงานด่านป่าไม้ มีดังนี้ 
 (1) แบบพิมพ์คำขอ ฉบับละ 25 สตางค์ 
 (15) ใบอนุญาตอ่ืนๆ ฉบับละ 15 บาท ได้แก่ หนังสืออนุญาตให้นำไม้หรือของป่าเคลื่อนทีผ่่านด่านป่าไม ้
 (16) ใบแทนใบอนุญาต เว้นแต่ใบอนุญาตใดมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 10 บาท ให้คิดเท่าค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตนั้น ฉบับละ 10 บาท ได้แก่ ใบแทนใบเบิกทาง 
 (26) ใบเบิกทาง (ก) ไม้สัก ฉบับละ 50 บาท 

(ข) ไม้ชนิดอ่ืนๆ ฉบับละ 20 บาท 
(ค) ของป่า ฉบับละ 5 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑  การแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด ้วยเอกสารหลักฐานอื ่นๆ 
นอกเหนือจากใบเบิกทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 นายเมทนี สีมันตร ชี้แจงว่า เนื่องจากการแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้ในปัจจุบัน เริ ่มจากด่านชายแดน         
ออกใบเบิกทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องผ่านหรือเข้าเขตด่านใด สามารถตรวจสอบและเก็บสถิติได้ แต่การเก็บ
ข้อมูลสถิติจากเอกสารหลักฐานอื่นๆ นอกเหนือจากใบเบิกทางอิเล็กทรอนิกส์  ยังไม่มีการบันทึกเข้าสู่ระบบ
เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงระบบให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยให้บริษัทผู้ดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมป่าไม้ นำเสนอวิธีการ
ดำเนินการต่อไป 

 นายเกรียงไกร  อัศวรัตน์ บริษัท อินเทอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด แจ้งว่า ทางบริษัท   
ได้มีการปรับแก้โปรแกรมในระบบทดสอบแล้ว หากด่านป่าไม้ใดต้องการที่จะทดสอบระบบ ช่วยแจ้งทางบริษัท
อีกครั้ง เนื่องจากระบบทดสอบอาจจะเข้าใช้งานได้ไม่เหมือนกับระบบจริง ทั้งนี้ หัวข้อที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบงาน ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้  
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1. การแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้ (เอกสารที่ไม่ใช่ใบเบิกทางอิเล็กทรอนิกส์)  
2. การปรับลายน้ำของเอกสารใบเบิกทาง ได้แก่ ตราสัญลักษณ์กรมป่าไม้ (บริเวณตรงกลาง) ตราผู้อนญุาต

ของด่านป่าไม ้(บริเวณลายเซ็นของหัวหน้าด่าน) 
3. การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง จึงตัดรายละเอียดในส่วนของค่าธรรมเนียมออกไป 

(ตราด้านมุมขวาบนของใบเบิกทาง) 

 ในการลงชื่อเข้าใช้ระบบงานด่านป่าไม้ จะมีแถบเมนูการแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้ (เอกสารที่ไม่ใช่
ใบเบิกทางอิเล็กทรอนิกส์) เพิ่มเข้ามา 1 รายการ (ภาพที่  1) เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว หน้าจอจะแสดงผลตามปกติ 
ดังภาพที่ 2 หากมีการแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้โดยใช้เอกสารที่ไม่ใช่ใบเบิกทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กดที่เมนูคำสั่ง 
“เพิ่ม” (ด้านบนซ้าย) จะมีการให้กรอกข้อมูลรายละเอียด พร้อมแนบแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหัวข้อที่ 
ไม่มีดอกจันสีแดงสามารถไม่ระบุข้อมูลในส่วนนี้ได้ (เช่น ข้อมูล วัน/เดือน/ปี เกิด) สำหรับข้อมูลผู้ประกอบการ 
หากระบบมีข้อมูลผู้ประกอบการอยู่แล้วสามารถดึงข้อมูลจากทะเบียนมาได้ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ 
หลังจากกรอกรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงกด “บันทึก” (ภาพท่ี 3)  
  

 
ภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 3 
 

ในส่วนของเมนู “คำสั่ง” หัวหน้าด่านป่าไม้จะเป็นผู้ลงชื่อเข้าใช้มาลงรายเอียดคำสั่งว่า ไม่อนุญาตให้
แจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้ หรืออนุญาตให้แจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้ (ภาพที่ 4) เมื่อกรอกข้อมูลคำสั่งเรียบร้อยแล้ว   
กดยืนยัน ถือเป็นอันเสร็จกระบวนการในระบบอิเล็กทรอกนิกส์ การขออนุญาตแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้จะเข้าสู่
การปฏิบัติงานตามปกติ  
 

 
ภาพที่ 4 

 
 นางสาวรุจิรา อักษรศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาบางเขน อธิบายว่า จะต้องมีการลง
ชื่อเข้าใช้ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการกรอกรายละเอียดบริเวณส่วนด้านบนของเจ้าหน้าที่ และครั้งที่สอง     
เป็นการลงชื่อเข้าใช้ส่วนด้านล่างในการอนุมัติคำสั่งของหัวหน้าด่านป่าไม้ 
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 นายเมทนี สีมันตร  แจ้งว่า การแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการโดยไม่
ต้องสร้างโควตาหรือข้อมูลไม้ใหม่ ในส่วนนี้เป็นเพียงการลงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
และเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 แต่การดำเนินการอื่นๆ 
ยังคงปฏิบัติตามปกติ เอกสารของผู้มารับบริการที่นำมาแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้จะถูกนำข้อมูลเข้าระบบและ  
เก็บข้อมูลว่าได้อนุญาตอะไรบ้าง จำนวนกี่ราย มีไม้เท่าไร 

นายเกรียงไกร  อัศวรัตน์ แจ้งว่า สำหรับใบเบิกทางจะมีการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ของกรมป่าไม้ให้เป็น
รูปแบบใหม่ (ภาพที่ 5) รวมถึงตราสัญลักษณ์ของด่านป่าไม้จะมีการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบที่ทางกรมป่าไม้  
ส่งมาให ้โดยต้องปรับให้มีสีจางอยู่บริเวณด้านหลังลายเซ็นของหัวหน้าด่านป่าไม้ ดังภาพที่ 6 

 

 
ภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 6 
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หน้าจอแสดงผลการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม เมื่อถึงข้ันตอนการเก็บค่าธรรมเนียม (เดิม) จะมีการ
ลบส่วนนี้ออกไป (ภาพที่ 7) และในส่วนเอกสารใบเบิกทางจะไม่มีช่องค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จรับเงิน 
เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียมแล้ว ดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 8 

 
 หากต้องการทดสอบระบบงาน สามารถทดสอบได้ที่ URL https://testfp.forest.go.th/rfd_app/isecurity/home/ 
กรุณาแจ้งความประสงค์มาทางกลุ่ม LINE โดยทางบริษัทจะทดสอบว่าสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ 
เนื่องจากจะมีความแตกต่างจากระบบจริง และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้งานในส่วนของการแจ้งเข้าเขต
ด่านป่าไม้สามารถสอบถามได้ใน LINE กลุ่ม 
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 นายเมทนี สีมันตร ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนตราอนุญาตของด่านป่าไม้ว่า เนื่องจากท้ายระเบียบระบุไว้ว่า
เป็นเพียงตัวอย่าง เพราะฉะนั้นจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ตราสามดวงประทับรอยต่อยังใช้แบบเดิม 
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เนื่องจากถูกกำหนดไว้ในระเบียบ จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบใหม่        
ถึงจะเปลี่ยนใช้รูปแบบใหม่ได้ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และให้เจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ทดลองใช้ระบบทดสอบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ
การปฏิบัติจริงในวันที่ 2 มีนาคม 2566 หากเกิดประเด็นปัญหาหรือต้องการให้แก้ไขส่วนใด ให้แจ้งเข้ามาใน
กลุ่ม LINE ส่วนรับรองการป่าไม้ 

3.2 เร่งรัดจัดส่งใบสำคัญ ตามแนวทางท่ีกรมป่าไม้กำหนด 

นายนพดล สอนศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ แจ้งว่า    
การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ขอให้ด่านป่าไม้ทุกด่านดำเนินการ
จัดส่งใบสำคัญ ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคตามรอบระยะเวลาที่ส่วนการคลังกำหนด และดำเนินการ
ส่งเบิกให้ทันเวลาตามกำหนดระยะเวลาที่ส่วนการคลังแจ้งให้ทราบ หากส่งล่าช้า ส่วนการคลังจะแจ้งผลมาที่
สำนักฯ ว่ามีการเบิกล่าช้า ทำให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อทางสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 

ประธาน แจ้งว่า กรมป่าไม้ได้จัดสรรงบประมาณเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งน้ำประปาให้
ด่านป่าไม้   ช่องเม็กแล้ว โดยส่งเรื่องไปที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี มอบด่านป่าไม้
ช่องเม็กประสานงานกับทางสำนักฯ ดำเนินการในส่วนที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานต่อ    
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ด้วย 

นายชนะ กี่สุ้น หัวหน้าด่านป่าไม้ช่องเม็ก โดยได้ประสานไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขา
อุบลราชธานี แล้ว ซี่งทางสำนักฯ ได้รับแผน และกำลังดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.3 การดำเนินการตามที่สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้หรือส่วนรับรองการป่าไม้สั่งการ 

นายนพดล สอนศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ แจ้งว่า 
ตามที่ได้แจ้งให้ด่านป่าไม้ดำเนินการโดยมีกำหนดเวลานั้น ขอเน้นย้ำให้ทุกด่านป่าไม้รายงานภายในกำหนดเวลา
ด้วย เนื่องจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้หรือส่วนรับรองการป่าไม้จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   
ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยเช่นกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 4.1 การออกหนังสืออนุญาตให้นำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ทางอิเล็กทรอนิกส์  

นายเมทนี ส ีม ันตร แจ้งว ่า สำหรับการปฏิบัต ิราชการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัต ิราชการ             
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ในเรื ่องหนังสืออนุญาตให้นำไม้หรือของป่าเคลื ่อนที่ผ ่านด่านป่าไม้            
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อนำเข้าสู่ระบบ ซึ่งขอปรึกษากับทางบริษัทเบื้องต้นแล้วว่า 
เลขที ่ของแต่ละด่านจะใช้ตามใบเบิกทาง แต่จะเพิ ่มอักษร “ผ” คือ ผ่านด่าน และจะต้องใช้ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority: CA) ด้วยหรือไม่  ในส่วนของรูปแบบหนังสืออนุญาตให้นำไม้หรือของ
ป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงแล้ว ขอแจ้งให้ทราบเบื้องต้น ยังไม่มี
การกำหนดระยะเวลา โดยจะหารือกับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง  

นายสาริษฐ์  จันทวี บริษัท อินเทอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด สำหรับการนำหนังสือ
อนุญาตผ่านด่าน ไปทำ CA จะมีการปรับอยู่ 2 ส่วน คือ 1) ต้องนำแบบหนังสือไปให้สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (สพร.) เพื่อลงทะเบียนให้สามารถทำ CA ได้ คล้ายกับการส่งใบเบิกทางไปลงนามของงานด่านป่าไม้   
2) ในขั้นตอนของการลงนามเพ่ือให้ได้ QR Code มา จะต้องมีสิทธิ์เพิ่มให้ทางเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ ซึ่งอาจจะต้อง
มีการปรับเพ่ิมหน้าจอ เพ่ือให้สามารถกดและส่งเอกสารไปลงนามได้ รวมถึงปรับหน้าจอแสดงสถานะอ่ืนๆ  

 นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร อธิบายว่า ถ้าเป็นภาพรวมของเอกสารใดๆ ที่กรมป่าไม้ออกให้กับประชาชนหรือผู้ ประกอบการ   
จะใช้ CA อันเดียวก็คือ CA ในนามของกรมป่าไม้ แต่อาจเกิดปัญหาหากมีการขยายไปที่อื่นที่ไม่ใช่อำนาจของ
อธิบดีกรมป่าไม้ แต่เป็นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  
ทำให้ไม่สามารถใช้ CA ของกรมป่าไม้ได้ ประเด็นต่อมาคือ เรื ่องของระบบ CA ที่มีปัญหาขัดข้อง ซึ่งใน       
ทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ทราบอยู่แล้วว่ามีการออกเอกสารใดให้กับทางผู้ประกอบการ จึงอาจไม่เป็นประเด็น
ปัญหา แต่หากว่าผู้ประกอบการออกจากด่านป่าไม้แล้ว และมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ในส่วนนี้
จะไม่สามารถยืนยันให้กับผู้ประกอบการได้ว่า เอกสารฉบับนี้ออกมาโดยถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบ  
ก็ต้องสอบถามย้อนกลับมาที่ด่านป่าไม้ที่ออกเอกสารเพ่ือยืนยันได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกัน 
ถ้าผ่าน CA ก็จะดีกว่า ทั้งนี้ ทางศูนย์เทคโนโลยีฯ จะรับไปปรึกษากับผู้ที่ยืนยัน (สพร.) เพื่อให้ทาง สพร. พัฒนา
ระบบให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 นายเมทนี สีมันตร ให้ความเห็นว่า หากต้องมีระบบ CA ก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับการออกใบเบิกทาง 
เพราะถ้าเกิดไฟดับหรือระบบขัดข้องก็ต้องให้ใช้วิธีการเขียนไปก่อน และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เหมือนกับ
ใบเบิกทาง โดยจะหารือกับบริษัทอีกครั้งว่าติดขัดปัญหาอะไร ต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.2 การเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้ของไม้ในที่ดิน ส.ป.ก. 

 นายธนพงษ์  เสงี่ยมศักดิ์ หัวหน้าด่านป่าไม้บ้านไผ่ สอบถามว่า ถ้าเกิดกรณีที่มีการแจ้งเข้าของไม้ 
สปก. ที่จะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การจัดทำบัญชีด้านการเงินของด่านป่าไม้ ซึ่งเมื่อก่อนมีใบเสร็จรับเงิน 
3 เล่ม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมใบเบิกทาง ค่าธรรมเนียมผ่านด่าน และค่าธรรมเนียมล่วงเวลาทำการ เมื่อมีการยกเลิก
การเก็บค่าธรรมเนียมในวันที่ 2 มีนาคม 2566 แล้ว จะเหลือเพียงค่าธรรมเนียมล่วงเวลาทำการ แต่ถ้าเกิดมีกรณี 
การแจ้งเข้าเขตด่านป่าไม้ของไม้ในที่ดิน ส.ป.ก. ก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียม อยากทราบว่า ด่านป่าไม้จะต้องมี
การเปิดใช้ใบเสร็จเล่มใหม่หรือไม่ 

 นายเมทนี สีมันตร ชี้แจงว่า ระเบียบปฏิบัติไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องแยกใบเสร็จรับเงินในแต่ละ 
ค่าธรรมเนียม แต่เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานก็สามารถกระทำได้ โดยให้เก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื ่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการนำไม้มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้    
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518     
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2518 กรณีไปใช้สอยส่วนตัวไม่ต้องเก็บค่าธรรมเนียม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 11.30 น. 
 
 
       นายภาณุพงศ์ แก้วบรรจง        ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                            นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 
 
 

           นายเมทนี สีมันตร       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                               หัวหนา้ฝ่ายด่านป่าไม้ 
 


